

“สมาคมคนไทย” จับมือ “สถานทูตไทย” จัดโบว์ลิ่งการกุศล

THAI - SOUTH AFRICAN

จดหมายข่าว ไทย – เซ้าท์แอฟริกัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550

Email: thaisouthafrican@yahoo.com



๘๐ พรรษามหาราช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จดหมายข่าว “THAI - SOUTH AFRICAN” หรือ “ไทย - เซ้าท์แอฟริกัน” ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยในประเทศ South Africa ยินดีเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คนไทยที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศนี้ หากท่านใดต้องการแจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ก็ส่งอีเมลมาได้ที่ thaisouthafrican@yahoo.com เพื่อให้จดหมายข่าวของเรา มีเนื้อหาครอบคลุมและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ข่าวจากสมาคมคนไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันและเป็นกองเชียร์ โบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งด้วยฯพณฯ โดมเดช บุญนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อการพบปะสังสรรค์กลุ่มคนไทย ให้มีความแน่นแฟ้นสามัคคี ทำความดีร่วมกัน โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในประเทศแอฟริกาต่อไป

โดยมีการจัดแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ทีมละ 4 ท่าน ทีมรับเชิญกิตติมศักดิ์ได้แก่ ทีมสถานทูตไทย และสถานทูตอินโดนีเซีย การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเวลา 10.00 น สนามโบว์ลิ่ง Koko's Bowling Club ตรงข้าม Carnival City

มีแหล่งข่าววงในกล่าวว่า หลายทีมกำลังซ้อมซ้อม รื้อฟื้นฝีมือกันยกใหญ่ อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะมีรางวัลทั้งประเภทเดี่ยวและทีม ซึ่งสมาคมคนไทยได้ตั้งรางวัลไว้ดังนี้ (สังเกตรางวัลสุดท้ายดีๆ นะครับ วันนั้นต้องสวดต้องหล่อไว้ก่อน)

รางวัลชนะเลิศประเภททีม

รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมลำดับที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมลำดับที่ 3

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลลำดับที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลลำดับที่ 3

รางวัลชนะเลิศการแต่งกายประเภททีมดีเด่น

ติดต่อสอบถาม

คุณเนท 083-283-7955

คุณเหม่ม (ชัชชฎา หนูรัตน์) 072-295-7753

คุณหนึ่ง (จิระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ) 082-923-6179

“จตุคามรามเทพ” พีเวอร์



เป็นที่ฮือฮากันไปทั่วบ้านทั่วเมือง แดมลูกตามไปประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเขมร พม่า และมาเลเซีย “จตุคามรามเทพ” กำเนิดที่ จ.นครศรีธรรมราช ในยุคที่ผู้คนขาดที่พึ่งทางใจ เทพองค์นี้ก็โด่งดังขึ้นพร้อมกับความเชื่อว่า สามารถเสริมสร้างบารมี ความร่ำรวยเงินทองและแคล้วคลาดปลอดภัย กระแสคลั่งไคล้บ้านปลายนจนถึงกับเหยียบกันตายไปแล้ว 1 ศพ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนกว่าหมื่นคนมาเข้าแถวจองวัตถุมงคลตั้งแต่กลางดึก แล้วเกิดโกลาหล เบียดเสียดกันล้มลง โดยนางเพื่อน คงเพชร อายุ 51 ปีถูกเหยียบเสียชีวิต เป็นผลให้คณะกรรมการรับจองต้องประกาศยกเลิกอย่างกระทันหัน

ด้านอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรจะไปตรวจสอบการซื้อขาย หรือ การเช่าบูชา องค์ท้าวจตุคามรามเทพ จากกระแสความนิยมที่คาดว่าขณะนี้มูลค่าการซื้อขายในตลาดพระเครื่องอยู่ที่ 22,000 ล้านบาท

สำหรับพวกเราที่อยู่ห่างไกลกระแสเทพองค์นี้ ไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็ดีไปอย่าง เพราะว่าจตุคามฯ เป็นสิ่งที่เพิ่งสมมติขึ้นมาเองเมื่อไม่นานมานี้ ถ้าอยากมีสิริมงคล น่าจะกราบพระพุทธรูป และทำความดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต สุขกายสุขใจกว่ากันตั้งมากมาย

เทศกาลสงกรานต์ พี่น้องไทยกลับบ้านกันเต็มลำ

กลับเมืองไทยกันเป็นครั้งคราวแล้ว เทียบกับการบินไทยที่สนามบินอินชานเสเบิร์กช่วงก่อนสงกรานต์ ก็คับคั่งไปด้วยชาวไทย ที่ต่างกลับบ้านโดยไม่ต้องนัดหมาย บางส่วนก็ทยอยกลับกันมาแล้ว มาทำงานกันต่อ ผู้ต่อไปพวกเรา

สถิติผู้เสียชีวิตก็เป็นข่าวขอดิตกันทุกปี ไม่น่าเชื่อว่า ทุกๆ ปีจะมีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหลายร้อยคน ปี 2550 นี้ สรุปยอด 6 วันสงกรานต์ตายไปมากถึง 318 ศพ สาเหตุอันดับหนึ่ง ก็เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แซงปีเก่า ปีที่แล้ว เหล้าเบียร์ก็เป็นแชมป์ แม้ว่ารัฐบาลจะรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ก็ยังตายหลายร้อยคนเหมือนเดิม จริงๆ แล้ว ไม่ดื่มดีที่สุดใน ขับขี่ปลอดภัย ครอบครัวมีความสุข

“ภราดร” หมั้น “นาตาลี” ยอดคุณพ่อเปิดเผยเอง

นายชนะชัย ศรีชาพันธุ์ บิดาของ “เจ้าบอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสหนุ่มชื่อดังของไทย ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดีที่คนไทยหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง ว่า เร็วๆ นี้ เจ้าบอล จะทำพิธีหมั้นหมั้นกับ “ฟ้า” นาตาลี เกลโบวา แฟนสาวซึ่งเป็นอดีตนางงามจักรวาล ปี 2005

พิธีหมั้นของนักเทนนิสหนุ่มกับสาวงามครั้งนี้ จะมีขึ้นที่โรงแรมสุโขทัย ย่านถนนสาทร กรุงเทพฯ จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายเปิดเผยให้สื่อมวลชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน โดยทางบิดาและมารดาของ นาตาลี จะเดินทางมาร่วมด้วย จะไม่มีขบวนแห่เอ็กเกริก มีแค่การสวมแหวนญาติผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้เท่านั้น ส่วนพิธีวิวาห์จะมีขึ้นราวปลายปีนี้

ระวังสี่แยกไฟแดง อาจมีอันตรายข่มขู่

คนไทยหลายคนเคยมีประสบการณ์ถูกทุบกระจก แล้วรถทรัพย์ขณะรถติดไฟแดง จึงต้องขอบอกกล่าวถึงคนไทยที่เข้ามาใหม่ โดยเฉพาะคุณผู้หญิง

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Randburg Sun (แรนด์เบิร์กซัน สูดส์ปาร์ค) ฉบับวันที่ 13 เมษายน ลงคอลัมน์สัมภาษณ์สุภาพสตรีหลายคน ถึงความเห็นเรื่องคนเร่ขายของตามไฟแดง (นี่กว่าจะมีเฉพาะเมืองไทย ที่นี้มีเยอะกว่าอีก)

ฮาเซล คอลลินส์ กล่าวว่า “ดิฉันไม่เคยคิดว่ามันปลอดภัยเลย ฉันทจะปิดกระจกสนิทเสมอ พวกเร่ขายตามสี่แยกเนี่ย น่ากลัวมาก”

บิลันซ่า วิลเลินเบิร์ก กล่าวว่า “ฉันทเกลียดพวกกททรัพย์มาก ฉันทรู้สิถูกคุกคาม และไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย”

พี่น้องคนไทยที่มีประสบการณ์อันเลวร้าย จะแนะนำว่า อย่าไขว่สิ่งของมีค่า ใหวางไว้อย่างมิดชิด ส่วนเครื่องประดับต่างๆ ถ้าไม่ใส่ได้ ก็จะไม่ดี เพราะมันเป็นของล่อตาล่อใจ

ล่าสุดที่ควรรู้ คือล่าสุดมีกฎหมายใหม่ว่า หลังเที่ยงคืน ถ้าเห็นไฟแดงแต่ไม่มีรถทางไฟเขียวผ่านมา ก็สามารถฝ่าไฟแดงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

จึงขอแสดงความหวังเป็นโยมา โดยเฉพาะพี่น้องไทยที่เพิ่งมาใหม่ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เป็นดีที่สุด

เบิร์ชเดย์ “ป่าอีด” ไทยการ์ดैन

50 กระรัตแล้วครับทัน สำหรับ “ป่าอีด” แห่งร้านไทยการ์ดैन เมื่อวันที่ 14 เมษายน ท่ามกลางเทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานชาวไทยนับร้อย ก็ทยอยกันมาอวยพรป่ากันคับคั่ง ส่วนป่าอีดเองก็เลี้ยงมือค้ำ ปราบกว่า... เต็มทุกโต๊ะ

สิ่งแปลกใหม่ปีนี้ ป่าอีดบอกว่า “วันเกิดของฉัน... ของขวัญไม่ต้อง” ป่าประกาศว่า ป่าอยากได้อะไรเดี๋ยวป่าซื้อเอง แต่ปีนี้ ป่าอยากจะทำวัดไทยในโจฮันเนสเบิร์ก ตอนกลางวัน ป่าอีดถวายเพลพระ ส่วนใครที่คิดจะซื้อของขวัญ ก็ให้เอาเงินนั้นมาทอดผ้าป่ากัน มีรูปต้นผ้าป่า มาให้ดูกันด้วยครับ



เบิร์ชเดย์ “คุณบี” ชาวไทยย่านบ็อกสเบิร์ก

ผ่านไปหยกๆ วันที่ 21 เมษายน พี่น้องชาวไทยย่านบ็อกสเบิร์ก ก็ได้ไปร่วมอวยพรวันเกิด ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 3 รูป หลายคนไม่เคยพรมน้ำมนต์มาสิบปี ก็ชื่นน้ำใจกันดี หน้า คุณบีก็ตั้งต้นผ้าป่า เป็นการบอกว่า จะร่วมกันสร้างวัดด้วยคน



ข่าวบุญ ขอเชิญตักบาตรที่ร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ต

ไหนๆ ก็มีข่าวสร้างวัดจากป่าอีดและคุณบีแล้ว ขณะนี้เราก็มีพระสงฆ์จากประเทศไทยมาอยู่ในโจเบิร์ก ทุกๆ วันเสาร์ที่สองของเดือน ครั้งหน้าก็คือ วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทย ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ที่หน้าร้าน “คุณอู๋” ไทยซูเปอร์มาร์เก็ต โดยพร้อมเพรียงกัน สาธุๆ

ส่วนวัดที่จะสร้างนั้น ก็จะกำหนดสถานที่ได้ในเร็วๆ นี้ โดยมีกำหนดการ “ทอดกฐินสามัคคี” รวมพลังชาวไทยในมหานครโจฮันเนสเบิร์ก สร้างวัดไทยของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ก็ยังอีกหลายเดือน แต่ว่าเกริ่นกันล่วงหน้า เดี่ยวจะหาว่าไม่บอกเค้อ

พี่น้องคนไทยที่อยู่แถว China Town หรือ Edenvale หรือละแวกใกล้เคียงที่สนใจไปศูนย์ปฏิบัติธรรม ไปถวายเพลแด่พระสงฆ์ใน วันอาทิตย์ แต่ไม่มีรถหรือว่าไม่ชำนาญเส้นทาง ติดต่อคุณไอซ์ ที่เบอร์ 072-745-7321 ยินดีรับส่งค่ะ จะไปรับประมาณ 9 โมงเช้าค่ะ

ของแถม... ทิ้งท้าย

สำหรับท่านที่ติดงานดาวเทียม เพื่อรับช่อง TGN ช่อง 5 ช่อง 7 จากเมืองไทย จดหมายข่าว **THAI – SOUTH AFRICAN** ขอแนบผังรายการตลอดเดือน จะได้ไม่พลาดรายการถูกใจ นอกจากนี้ ยังสามารถดูสัญญาณช่อง DMC ซึ่งเป็น “ทีวีธรรมะ” สื่อสีขาว ยามเคร่งเครียดอ่อนล้า หรือว่าร้อนใจจากช่องอื่นๆ ก็ควมมารับชมได้ พร้อมผังรายการที่แนบมาเช่นกัน

ถ้าอยากดูช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง DMC สามารถติดต่อได้ที่ 083-460-6250 หรือ 011-314-1196. Contact: Mr. Ivor.

ร้านค้า - ร้านอาหารไทย

SALA THAI
083 - 268 - 5338

KAI THAI SPA
011 - 793 - 4879

---พื้นที่ว่าง---

---พื้นที่ว่าง---

---พื้นที่ว่าง---

---พื้นที่ว่าง---

สนใจลงรายละเอียดกิจการ อีเมลล์มาที่ thaisouthafrican@yahoo.com
หรือโทร. 078 - 464 - 8871 (วิญญู)

ร้านค้า - ร้านอาหารไทย

THAI GARDEN
072 - 441 - 5418

CHAI YO
011 - 792 - 8234

KAI THAI
011 - 793 - 4796

THAI
SUPERMARKET
083 - 459 - 5253

CAFÉ OLÉ
082 - 881 - 4347

SAI THAI
011 - 616 - 8655

สนใจลงรายละเอียดกิจการ อีเมลล์มาที่ thaisouthafrican@yahoo.com
หรือโทร. 078 - 464 - 8871 (วิญญู)